



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๗ ตุลาคม - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้มีการเลือกสรรในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้

หมายเลขผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	ลำดับที่สอบได้	หมายเหตุ
๐๑-๐๐๑	นางสาวนรินทร์รัตน์ ฉิ่งเล็ก	๑	

ทั้งนี้ ขอแจ้งผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบ ดังนี้

๑. บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร มีอายุให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามลำดับที่อยู่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ที่ได้รับการเลือกสรรแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสรารัฐ ล้อมอรุณรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์